



Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2021

***Kính gửi: Các cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi***

Trước hết, thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, tôi xin gửi lời thăm hỏi, động viên và sự chia sẻ chân tình nhất đến các cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi về những khó khăn đang phải trải qua do đại dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương – nơi Phân hiệu của Nhà trường trú đóng.

Với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao nhất cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, Trường Đại học Thủy lợi tự hào khi thấy cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Phân hiệu đã nêu cao tinh thần chủ động chống dịch và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Phân hiệu nói riêng và Nhà trường nói chung. Bên cạnh đó, với tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chúng ta cũng đã san sẻ nghĩa tình bằng những hoạt động ý nghĩa với chính quyền và nhân dân nơi tâm dịch - trong khi chính chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng hành cùng cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Phân hiệu, Nhà trường sẽ có những phần quà gửi tới cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động tại Phân hiệu. Phần quà có thể không lớn về vật chất nhưng tôi tin rằng đây sẽ là nguồn động viên kịp thời để góp phần từng bước khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an, vững vàng vượt qua mọi khó khăn của dịch bệnh. Hy vọng mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động tại Phân hiệu cùng gia đình luôn bình tĩnh, chủ động, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và bản thân, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan y tế các cấp.

***Trân trọng!***



**Hiệu trưởng**

**GS.TS. Trịnh Minh Thụ**